



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมศิลปากร สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๐๑-๒ ต่อ ๔๐๒๐

ที่ วธ ๐๔๐๑/๑๔๗๓

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง เลื่อนกำหนดวันเข้ารับการกลั่นกรอง

เรียน รองอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มที่ขึ้นตรงต่อกรม และผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนกลางและภูมิภาค

ตามที่ได้มีประกาศกรมศิลปากร ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร และ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการกลั่นกรอง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่ นั้น

กรมศิลปากร ได้ประกาศเลื่อนกำหนดวันเข้ารับการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่ จากวันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยปรากฏรายละเอียดตามประกาศกรมศิลปากรดัดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบเพื่อเข้ารับการกลั่นกรองต่อไปด้วย

MMK

(นายพนมบุตร จันทรโชติ)

อธิบดีกรมศิลปากร



ประกาศกรมศิลปากร
เรื่อง เลื่อนกำหนดวันเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่

ตามที่ได้มีประกาศกรมศิลปากร ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่ และกำหนดวันเข้ารับการกลั่นกรองฯ วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นั้น

กรมศิลปากร ขอเลื่อนกำหนดวันเข้ารับการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่ โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง เข้ารับการกลั่นกรองฯ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนี้

วัน เวลา และสถานที่	ตำแหน่งที่พิจารณากลั่นกรอง/ เลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรอง
วันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์) เขตดุสิต กรุงเทพฯ	ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล
- รายงานตัวเข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอวิสัยทัศน์ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ชั้น ๘ ห้องประชุม ๒ กรมศิลปากร - เข้ารับการสัมภาษณ์และนำเสนอวิสัยทัศน์ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ชั้น ๘ ห้องประชุม ๒ กรมศิลปากร	- ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่ - เลขประจำตัว ๑๐๐๑-๑๐๐๖ (๖ คน)

ผู้มีสิทธิเข้ารับการกลั่นกรองผู้ใดไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการกลั่นกรอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กรมศิลปากรกำหนด จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ไม่ประสงค์เข้ารับการกลั่นกรองเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง หรือหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการกลั่นกรองรายใดมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมศิลปากร ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการกลั่นกรองรายนั้น เป็นผู้ไม่มีสิทธิได้รับการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

นนท

(นายพนมบุตร จันทรโชติ)
อธิบดีกรมศิลปากร